

Nghĩa Trung, ngày 19 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Thực hiện sự chỉ đạo của của liên đoàn lao động và Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về công tác thi đua yêu nước trong đội ngũ viên chức và người lao động. Trường Mầm non Tân Lập Thành xây dựng kế hoạch thi đua và phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức viên chức năm học 2024-2025 với những nội dung sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thông qua đợt phát động thi đua nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về các phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng dạy và học và đổi mới phương pháp dạy và học.

Thông qua mỗi đợt phát động thi đua nhằm giải quyết tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong một thời gian nhất định và giải quyết những công việc khó khăn, bức xúc nhất, những việc còn yếu kém, tồn đọng, những việc mà đồng đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên có nguyện vọng giải quyết.

Mỗi đợt phát động thi đua nhằm làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy được mục đích, yêu cầu chỉ tiêu cụ thể và được chia theo khối, tổ... có kí kết giao ước thi đua giữa các cá nhân, tập thể, có đánh giá sơ tổng kết qua mỗi đợt... Mỗi đợt thi đua phải đa dạng, phong phú, có sức lôi cuốn. Cá nhân, tổ, khối nào hoàn thành sớm mục tiêu thì phải được khen thưởng kịp thời.

II/ NỘI DUNG

1/ Về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy quy chế của nhà trường, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, phát huy cao tính dân chủ trong trường học, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô, giáo là tấm gương sáng, tự học, tự sáng tạo”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục với bốn nội dung, thực hiện nghiêm túc luật giao thông theo quy định.

Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường và ngoài xã hội.

Tổ chức sâu rộng cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, tăng cường các hoạt động văn hóa xã hội, năng động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Thực hiện văn hóa công sở”; “Đăk Nông chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập”. lồng ghép các phong trào nêu trên vào phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

2/ Về nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với hướng đổi mới sáng tạo nhằm phát huy khả năng sáng tạo của trẻ thông qua các hoạt động. Thực hiện tốt chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề trải nghiệm cho trẻ mầm non, phong trào xây dựng trường, lớp “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”...

Thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Thực hiện tốt quy chế chuyên môn nghề nghiệp, chấp hành tốt nội quy quy chế của trường, của chuyên môn, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Thực hiện tốt thời gian sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian trẻ ở trường. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ đảm bảo không để xảy ra ngộ độc với trẻ.

Tham gia đầy đủ các tiết thao giảng, dự giờ theo quy định, tăng cường công tác làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo có chất lượng nộp về chuyên môn nhà trường. Thi đua xây dựng góc phát triển vận động giữa các lớp với nhau.

3/ Hoạt động đoàn thể.

100% các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt và tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào đoàn thể do nhà trường tổ chức, có ý thức tập thể, ý thức trong việc xây dựng các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm nhất là qua các đợt phát động thi đua.

III/ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đợt I: Từ 05/9/2024 đến 20/11/2024

Đợt II: Từ 21/11/2024 đến 08/3/2025

Đợt III: Từ 09/3/2025 đến 20/5/2025

Tổng kết thi đua cuối năm học.

IV/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng gồm BGH, Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ trưởng có quyết định của Hiệu trưởng.

Tổ chức phát động thi đua và giao ước thi đua giữa cá nhân, tập thể trong hội nghị cán bộ công nhân viên chức. Có sơ kết từng đợt thi đua và khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể tiêu biểu có kế hoạch cho đợt thi đua tiếp theo.

V/ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA:

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày

31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

VI/ XẾP LOẠI THI ĐUA:

1/ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :

Có tư tưởng tốt, phẩm chất đạo đức tốt.

Tham gia nhiệt tình vào tất cả các phong trào, hoạt động do nhà trường, chi đoàn, công đoàn phát động.

Giờ dạy, hồ sơ sổ sách đạt loại tốt, trang trí lớp đạt loại tốt, thay đổi kịp thời theo từng chủ đề. Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên.

Chấp hành tốt quy chế chuyên môn và nội quy nhà trường, có tinh thần trách nhiệm cao.

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công.

Đảm bảo ngày giờ công.

2/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ :

Có tư tưởng tốt, phẩm chất đạo đức tốt.

Tham gia đầy đủ các phong trào do trường, ngành phát động.

Giờ dạy, hồ sơ sổ sách đạt loại khá, trang trí lớp đạt loại khá, có thay đổi kịp thời theo từng chủ đề.

Chấp hành tốt quy chế chuyên môn và nội quy nhà trường.

Đảm bảo ngày giờ công.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

3/ Hoàn thành nhiệm vụ:

Có tư tưởng tốt, phẩm chất đạo đức tốt.

Tham gia đầy đủ các phong trào do trường ngành phát động.

Giờ dạy, hồ sơ sổ sách đạt loại đạt yêu cầu, trang trí lớp xếp loại đạt yêu cầu, có thay đổi theo chủ đề.

Chấp hành tốt quy chế chuyên môn và nội quy nhà trường.

Đảm bảo ngày giờ công.

Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

*Cuối năm: Xét quá trình công tác trong cả năm học.

Không chế: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ quá 03 ngày/tháng không xếp loại xuất sắc, nghỉ quá 07 ngày/tháng không xếp loại khá (có lý do)

Nghỉ quá 40 ngày trong năm học không xếp loại thi đua năm học. Chăm sóc trẻ không an toàn để xảy ra tai nạn do ý chủ quan của giáo viên, thì hạ thi đua xuống mức thấp nhất.

Giáo viên có hành vi xúc phạm thân thể của trẻ tùy theo mức độ nặng nhẹ mà Ban thi đua có hình thức kỷ luật từ nhắc nhở đến đề nghị buộc thôi việc.

Cắt xén khẩu phần của trẻ, báo ăn không trung thực, xúc phạm thân thể, tinh thần trẻ và đồng nghiệp, phụ huynh.

Trang phục không đúng quy định, phản cảm.

Mất đoàn kết với phụ huynh, đồng nghiệp. Phát ngôn bừa bãi, gây mất đoàn kết. Để phụ huynh phản ánh về nhà trường, không đảm bảo an toàn thân thể trẻ (học sinh bị thương do té, ngã, để học sinh ra khỏi khu vực trường học...)

Bỏ giờ, bỏ buổi, cắt xén chương trình. Không thực hiện nghiêm túc sự phân công điều động của Ban giám hiệu, sử dụng điện thoại khi thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Vi phạm quy chế chuyên môn, không chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, của ngành, nhiệm vụ trong tháng.

Đánh giá xếp loại học sinh không chính xác, thiếu khách quan: Qua kết quả kiểm tra của chuyên môn.

Vi phạm chính sách dân số KHHGD và các quy định khác của nhà nước, của địa phương và của nhà trường.

CHỈ TIÊU THI ĐUA

Có trên 70% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt LĐTT cấp thành phố trở lên, trong đó có ít nhất 02 danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên.

Có 20% cán bộ, giáo viên, nhân viên được UBND thành phố, UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen.

25-30% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu LĐTT cấp trường. 01 tổ đạt LĐ xuất sắc cấp trường

01 tổ lao động tiên tiến cấp trường.

Tập thể trường đăng ký Tập thể lao động tiên tiến.

Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn thanh niên vững mạnh.

Trên đây là kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2024-2025 của trường Mầm non Tân Lập Thành. Kế hoạch được triển khai cho từng cá nhân, bộ phận trong nhà trường để theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa
- Các tổ chức đoàn thể
- Giáo viên
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Quyên